

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ชาวสวนยางเรียกร้องรัฐ เพิ่มเงินชดเชย - พื้นที่ปลูก
๒. อีสานอ่วมลต 'นาปรัง'
๓. เงินสวนยางไร่ละพันใช้เกลี้ยง เกษตรกรติดใจอ่อนรัฐแจกเพิ่ม เป็น ๓ พันบาท
๔. เตรียมรับน้ำเค็มรุกบางปะกง
๕. เงินสวนยางไร่ละพัน เกษตรกรติดใจอ่อนรัฐแจกเพิ่มเป็น ๓ พันบาท
๖. เกาะข่าวเกษตร
๗. เกษตรร่วมบูรณาการเดินหน้าฝ่าวิกฤติภัยแล้ง ๕๘
๘. 'ไทย - เวียดนาม' จ่อขายข้าวฟิลิปปินส์ ๕ แสนตัน
๙. กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนโรงคลุมข้าวโรงสีสหกรณ์การเกษตร เมืองอุดรดิตถ์ จำกัด
๑๐. นครสวรรค์เดินหน้าโครงการสร้างรายได้เกษตรกร
๑๑. ประมงนำแนะ วิธีเลี้ยงสัตว์น้ำรับมือช่วงภัยแล้ง
๑๒. ชาวทะเลลुकน: สรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสปก.คนใหม่

หนังสือพิมพ์

- กรุงเทพธุรกิจ  
ข่าวสด  
ไทยรัฐ  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ  
เดลินิวส์  
แนวหน้า  
กรุงเทพธุรกิจ  
ไทยโพสต์  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
ข่าวสด

## ชาวสวนยางเรียกร้องรัฐ เพิ่มเงินชดเชย-พื้นที่ปลูก

เกษตรฯเผยผลสำรวจชาวสวนยาง พบต้องการให้รัฐเพิ่มเงินช่วยเหลือเกิน 1,000 บาทต่อไร่ พร้อมขยายพื้นที่ชดเชยเป็น 30 ไร่ต่อราย

นายเลิศศักดิ์ รัฐตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่าจากการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อโครงการชดเชยรายได้ แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เมื่อเร็วๆ นี้ พบเกษตรกรทั่วประเทศเกือบทุกรายรับรู้ว่ามีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ หรือ 15,000 บาทต่อราย มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ประมาณ 90% ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 10% เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบ เช่น พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

"ชาวสวนเสนอรัฐบาลควรเร่งแก้ปัญหาราคายาง เร่งหามาตรการลดราคาต้นทุนการผลิต ส่วนใหญ่มองว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย ควรปรับเพิ่มเป็นเงินชดเชยและช่วยเหลือเพิ่มเป็น 2,000-3,000 บาทต่อไร่ และเพิ่มพื้นที่การชดเชยต่อรายเป็น

20-30 ไร่ต่อราย" นายเลิศศักดิ์ กล่าว

นายเลิศศักดิ์ กล่าวว่าจะขณะนี้ 78% ได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว ส่วน 22% ยังไม่ได้รับเงินโดยชาวสวนยางได้รับเงินชดเชยเฉลี่ย 11,860 บาทต่อราย ได้รับเงินต่ำสุด 1,750 บาทต่อราย หรือ 0.37% ของเกษตรกรทั้งหมด สูงสุด 15,000 บาทต่อราย หรือ 51% ชาวสวนได้รับเงินแล้ว 77% ส่วนใหญ่นำเงินไปใช้จ่ายเฉลี่ย 11,480 บาทต่อราย คิดเป็น 97% ของเงินที่ได้รับ 15,000 บาทต่อราย ชาวสวน 23% ยังไม่ได้นำเงินไปใช้เนื่องจากเก็บออมไว้เป็นต้นทุนในการซื้อวัสดุ

การสำรวจยังประเมินไปถึงการใช้จ่ายเงินที่ได้รับ มีการนำเงินไปซื้อปุ๋ย และปัจจัยการผลิต 64% จ่ายค่าหนี้สิน 10% ใช้หนี้เงินกู้ 9% ใช้อุปโภคบริโภค 34% ใช้หนี้ ธ.ก.ส. 10% ใช้ทำการเกษตรประเภทอื่น 4% อีก 5% ใช้ดำเนินการอื่นๆ ส่วนความพึงพอใจ ชาวสวนพบ 23% พึงพอใจมาก 54% พึงพอใจปานกลาง อีก 23% พึงพอใจน้อย เนื่องจากมองว่าเงินชดเชยที่รัฐบาลให้น้อยเกินไป

## อีสานอ่วมลด'นาปรัง'

นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวนาปรัง ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ พบปัญหาน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อย กรมชลประทานได้ประเมินสถานการณ์น้ำในเขื่อนและประกาศงดทำนาปรัง โดยให้สำรองน้ำไว้ให้เพียงพอถึงต้นฤดูฝน ปี 2558

ส่งผลให้เกษตรกรมีการลดปลูกข้าวนาปรังเฉลี่ย 60% ซึ่งเกษตรกรที่ยังปลูกข้าวนาปรังส่วนใหญ่ขณะนี้ ชาวอยู่ในระยะเจริญเติบโต โดยจังหวัดที่มีเนื้อที่ปลูกข้าวนาปรังลดลงมากที่สุดคือมหาสารคาม ลดลงถึง 94% จากเนื้อที่ปลูกปีที่แล้ว 190,322 ไร่ คาดว่าปีนี้จะมีเนื้อที่ปลูกประมาณ 12,000 ไร่

ขอนแก่นปลูกข้าวนาปรังลดลง 85% จากเนื้อที่ปลูกปีที่แล้วประมาณ 235,798 ไร่ คาดว่าจะมีเนื้อที่ปลูกในปีนี้อยู่ประมาณ 35,000 ไร่ ร้อยเอ็ดปลูกข้าวนาปรังลดลง 47%

# เงินสวนยางไร่ละพันใช้เกลี้ยง

## ● เกษตรกรทึคใจอื้อนรัฐแจกเพิ่มเป็น 3 พันบาท

“สศก.” เผยผลสำรวจโครงการแจกเงินชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท พบเงินถึงมือชาวสวนยางเฉลี่ยรายละ 11,860 บาท แต่ส่วนใหญ่่นำเงินไปใช้จ่ายแล้ว 11,480 บาท โดยนำไปซื้อปุ๋ย อุปกรณ์ และปัจจัยการผลิต บ่นอุบอยากให้รัฐแจกไร่ละ 2,000-3,000 บาท พร้อมเปิดผลการศึกษาสินค้าเกษตรไทยในเออีซี สินค้าปศุสัตว์พร้อมเป็นเจ้าตลาด ห่วงกาแฟ ปาล์ม และมะพร้าวกระทบหนัก หลังคู่แข่งมีต้นทุนต่ำกว่า

นายเลิศศักดิ์ วีระตระกูลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 ก.พ. 2558 ในพื้นที่ 42 จังหวัดทั่วประเทศจำนวน 885 ตัวอย่าง พบว่าเกษตรกรทั่วประเทศเกือบทุกรายรับรู้ว่ามีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ หรือ 15,000 บาทต่อราย มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ประมาณ 90% ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 10% เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบ เช่น พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และพื้นที่ยังไร่เปิดกรีด เป็นต้น

“ชาวสวนเสนอรัฐบาลควรเร่งแก้ปัญหาราคายางตกต่ำอย่างเป็นรูปธรรม โดยเร่งมาตรการลดราคาต้นทุนการผลิต ต้นทุนวัสดุอุปกรณ์การทำสวนยาง และส่วนใหญ่มองว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่/ราย ควรปรับเปลี่ยนเป็นเงินชดเชยและช่วยเหลือควรเพิ่มเป็น 2,000-3,000 บาท/ไร่ และเพิ่มพื้นที่การชดเชยต่อราย เป็น 20-30 ไร่/ราย”

สำหรับการได้รับเงินในโครงการ มีชาวสวน

ข้างได้รับเงินชดเชยแล้ว 78% ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 22% โดยเกษตรกรชาวสวนยางได้รับเงินชดเชยเฉลี่ย 11,860 บาท/ราย ได้รับเงินต่ำสุด 1,750 บาท/ราย หรือ 0.37% ของเกษตรกรทั้งหมด สูงสุด 15,000 บาท/ราย หรือ 51% ของเกษตรกรทั้งหมด ด้านการใช้จ่ายหลังได้รับเงินแล้ว แบ่งเป็น 77% ของผู้ที่ได้รับเงิน นำเงินไปใช้จ่ายแล้วเฉลี่ย 11,480 บาท/ราย คิดเป็น 97% ของเงินที่ได้รับ 15,000 บาท/ราย ที่เหลืออีก 23% ยังไม่ได้นำเงินไปใช้ เนื่องจากเก็บออมไว้เป็นต้นทุนในการซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำสวนในรอบต่อไป

นอกจากนี้ ในด้านการใช้จ่ายเงินที่ได้รับพบว่า ชาวสวนยางนำเงินไปซื้อปุ๋ยและอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต 64% จ่ายค่าหนี้สิน 10% ใช้หนี้เงินกู้ 9% ใช้อุปโภคบริโภค 84% ใช้หนี้ ร.ก.ส. 10% ใช้ทำการเกษตรประเภทอื่น 4% และอีกประมาณ 5% ใช้ดำเนินการอื่นๆ เช่น ขุดสระ ทำบุญ ซ่อมแซมบ้าน เป็นต้น สำหรับความพึงพอใจ ชาวสวนมีความพึงพอใจมาก 23% พึงพอใจปานกลาง 54% และพึงพอใจน้อย 23% เนื่องจากมองว่าเงินชดเชยที่รัฐบาลให้น้อยเกินไป และจ่ายล่าช้า โดยชาวสวนมองว่า

โครงการนี้เป็นการช่วยเหลือโดยตรง คิดว่ารัฐบาล น่าจะดำเนินการต่อไป เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงแม้เป็น เงินไม่มากนัก

นายเลอศักดิ์ กล่าวว่า สศก.ยังได้ติดตาม สินค้าเกษตรตามศักยภาพการแข่งขันของไทยหลัง เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มสินค้าเกษตรที่ไทยมี ศักยภาพสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ได้แก่ เนื้อสุกร โคเนื้อและผลิตภัณฑ์ ไก่ต้มและผลิตภัณฑ์ น้ำตาลทราย มันฝรั่ง ลำไย และสับปะรดกระป๋อง และน้ำสับปะรด โดยสินค้าที่มีความโดดเด่นมาก ในกลุ่มนี้คือ สินค้าปศุสัตว์ เนื่องจากประเทศไทย มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงและ พันธุ์รวมที่ก้าวหน้าที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะ ไก่ต้มและผลิตภัณฑ์เป็นอีกสินค้าที่ ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันสูงกว่าประเทศ อื่นๆ ในอาเซียนแทบทุกด้าน ซึ่งสามารถพัฒนา ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมนม (ฮับ) ในภูมิภาคอาเซียนได้

2. กลุ่มสินค้าเกษตรที่ไทยมีศักยภาพใกล้เคียงกับคู่แข่ง ได้แก่ ข้าว ใกล้เคียงกับเวียดนาม และกัมพูชา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใกล้เคียงลาวและ กัมพูชา ทุ้งใกล้เคียงอินโดนีเซียและเวียดนาม ปลาทูน่าใกล้เคียงฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ใหม

ใกล้เคียงเวียดนามและยางพาราใกล้เคียงอินโดนีเซีย และมาเลเซีย

3. กลุ่มสินค้าเกษตรที่ไทยมีศักยภาพต่ำเมื่อ เทียบกับคู่แข่ง ได้แก่ เบลิตกาแฟ ยังต่ำกว่า เวียดนามและอินโดนีเซีย ปาล์มมีน้ำมันยังต่ำกว่า

อินโดนีเซียและมาเลเซีย และมะพร้าวยังต่ำกว่า ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ซึ่งสินค้าเกษตรกลุ่มนี้ จะได้รับผลกระทบมากหลังเปิดเออีซี เพราะถึงแม้ว่าไทยได้กำหนดสินค้าเหล่านี้ไว้เป็นรายการ สินค้าอ่อนไหว ซึ่งสามารถเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 5% แต่ประเทศคู่แข่งในอาเซียนมีต้นทุนการผลิต ต่ำกว่าประเทศไทย ดังนั้น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และรัฐบาลจะต้องมีการปรับตัวและเตรียมรับมือกับ การแข่งขันเสรีอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558.

## เตรียมรับน้ำเค็มรุกบางปะกง

นายบุญลภ ไสววัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 16 ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี พื้นที่การเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ที่อยู่ลุ่มฝั่งแม่น้ำบางปะกง จะประสบปัญหาการหนุนของน้ำทะเลทำให้เกิดการรุกตัวของน้ำเค็มขึ้นสูง เกษตรกรต้องเตรียมปรับตัววางแผนการผลิตรองรับการหนุนของน้ำทะเล

และจากข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 พบว่า ค่าความเค็มในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าสูงสุดอยู่ที่ประตูระบายน้ำปากตะคลอง ประมาณ 30.59 กรัม/ลิตร และค่าสูงสุดอยู่ที่สะพานบางขนากประมาณ 1.27 กรัม/ลิตร

ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่จะต้องมีความเค็มไม่เกินประมาณ 2.00 กรัม/ลิตร ที่เป็นมาตรฐานค่าความเค็มสำหรับการเกษตร เพราะหากค่าความเค็มเกินกว่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืช

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรของทั้ง 2 จังหวัด ได้มีการประชุมและเฝ้าระวังพร้อมแจ้งข่าวให้เกษตรกรเฝ้าระวังเกี่ยวผลผลิตที่จะได้รับผลกระทบจากการรุกตัวของน้ำเค็มและวางแผนการผลิตให้รองรับกับสถานการณ์การรุกคืบของน้ำเค็มในปีต่อ ๆ ไปอีกด้วย.



## เกาะ: ข้าวเกษตร

เกาะข้าวเกษตรประจำวันเสาร์ที่ สาขาการตลาดห้วยยอด และสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง... นายเสนาอสังกรวัฒน์ ภัททิศจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ ปลู่จิตสำนึก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ให้กับข้าราชการที่เป็นเครือข่าย เพื่อสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อการทุจริตโดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐและประเทศชาติ

เมื่อวันก่อน... นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ร่วมกับทีมงานไอที สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ของสหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด

คิด ทางไทย

## เกษตรร่วมบูรณาการเดินหน้าฟาร์มวิถีเกษตร'58



ภายหลังมีสัญญาณหลายปัจจัยชี้ให้เห็นว่าปีนี้เป็นหลายพื้นที่ของประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งเข้าขั้นวิกฤติ โดยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาคาดการณ์ว่าปี'58 หน้าฝนจะล่าช้าไปประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน ซึ่งอาจจะส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกนาปรังเสียหายรุนแรงรวม 1.33 แสนไร่ แบ่งเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยา 9.5 หมื่นไร่ใน 12 จังหวัด และในลุ่มน้ำแม่กลองอีก 3.8 หมื่นไร่ จากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรัฐบาลได้เรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อออกมาตรการการป้องกันและรับมือสถานการณ์ภัยแล้งภายใต้แผนบูรณาการอย่างทันที่

นายชาวลิต ชูจรรยา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ด้านการเกษตรว่า จากการประชุมคณะกรรมการในปี 2558 จากสถิติของพื้นที่ที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปี 2558 พบว่าปริมาณน้อยกว่าปี 2557 ประมาณ 5,432 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงคาดว่าคุณภาพน้ำปีนี้ จะมีจังหวัดที่ประสบภัยแล้งเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เดือน ต.ค. 2557-27 ม.ค. 2558 รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สกลนคร บุรีรัมย์ ลพบุรี มหาสารคาม สุโขทัย และนครสวรรค์ รวม 30 อำเภอ 200 ตำบล 2,091 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ จากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ได้มอบหมายให้กรมชลประทานวางแผนการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศแล้ว ขึ้นชานว่ามีเพียงพจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2558 นี้ แม้ว่าไม่มีฝนตกเลยจนถึงช่วงเวลาดังกล่าว และยังได้ขอความร่วมมือโดยประกาศแจ้งขอความร่วมมืองดการทำนาปรังในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา กับลุ่มแม่น้ำแม่กลอง

อย่างไรก็ดี เรื่องของวิกฤติภัยแล้งมันจำเป็นต้องการบรรเทาความเดือดร้อน โดยเฉพาะเรื่องของรายได้ของพี่น้องเกษตรกรซึ่งคงหายไปบ้าง รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวของเกษตรกรอย่างมาก ดังนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา จึงเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นชอบโครงการเรื่องของสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรของชุมชนในฤดูแล้งขึ้น ซึ่งโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่แล้งซ้ำซากต้องเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของชุมชนใน 58 จังหวัด 3,051 ตำบล ซึ่งครั้งหนึ่งจะมีการคัดกรอง ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นคนดูข้อมูลร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยพุ่งเป้าที่พื้นที่แล้งซ้ำซากคงจะเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศภัยพิบัติหรือภัยแล้งมาติดต่อกันมา 5 ปี ครั้งนี้เป็นเป้าหมายแรกของการที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการก็จะมีการสนับสนุนงบประมาณลงไปตำบลละไม่เกินหนึ่งล้านบาท เพื่อให้ชุมชนเป็นผู้คิดความต้องการขึ้นมาเองว่าโครงการที่ตัวเองต้องการที่จะทำในช่วงแล้งนี้คือโครงการอะไร ที่จะใช้เงินดังกล่าว

โดยลักษณะของโครงการเบื้องต้นเป็น 4 ประเภท คือ 1.การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรชุมชนอย่างเช่นการขุดลอกลำคลอง ระบบชลประทานในไร่นา หรือเรื่องระบบท่อ เรื่องการผลิตทางกึ่งเกษตรหรือการแปรรูป การปรับปรุงโครงสร้างขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่ม 4 ภาค อย่างเช่น ซ่อมแซมโรงเก็บมูลสัตว์ หรือเรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือการจัดการเพื่อลดผลเสียผลผลิตการเกษตร ลักษณะงานเหล่านี้อยู่ในบทบาทที่ทาง ศบ.กค. หรือศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำอยู่แล้ว และก็มีเกษตรกรตำบล



เป็นผู้รับผิดชอบที่ดูแลร่วมกันอยู่ ก็ลงไปทำความเข้าใจล่วงหน้าตั้งแต่ต้นเดือน

ขณะนี้โครงการต่างๆ เริ่มมีการเขียน ขอร่างขึ้นมาแล้ว พร้อมส่วนหนึ่งที่จะเสนอไปทางคณะกรรมการระดับอำเภอ ที่มีนายอำเภอเป็นประธานคัดกรอง ถ้าผ่านคณะกรรมการดังกล่าว ก็เสนอไปที่จังหวัดเพราะในจังหวัดอาจจะมีหลายอำเภอ หลายตำบลอีกครึ่ง และก็จะส่งเข้ามาทางกระทรวง เร่งส่งไปที่สำนัก



งบประมาณเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 541 ตำบล ที่จะเสนอแผนงานเพื่อของงบประมาณช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่เหลือจะเสนอให้ครบทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานแจ้งการดำเนินการลงไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เพราะงบประมาณ 50% จะเป็นงบฯ ชำรงงานที่ช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ทันที ซึ่งน่าจะทันช่วงภัยแล้งน่าจะหนักหนาที่สุดเดือนมีนาคม-เมษายน แต่โครงการนี้จะไปถึงมิถุนายนนี้

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯยังได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วแล้วที่จ.นครสวรรค์ และแผนปฏิบัติการประจำปีจะเริ่ม 1 มีนาคมนี้ โดยในภาคเหนือจะจัดตั้ง 2 จุด คือที่จ.พิจิตรโลก และ จ.เชียงใหม่ และเตรียมที่จะร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าและการเผาในไร่นา โดยจะเร่งทำความเข้าใจกับชาวบ้านไม่ให้มีการเผาพื้นที่เกษตร และให้กรม ฝนหลวงปฏิบัติการเพื่อลดความเข้มข้นของหมอกควันอีกทางหนึ่งด้วย นายชวลิต กล่าว

นายชวลิตกล่าวถึงแผนการจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานด้วยว่า โดยให้ความสำคัญในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งจะต้องใช้ตลอดฤดูแล้ง แม้กระทั่งในช่วงต้นฤดูฝน ในบางครั้งฝนอาจจะมาช้าหรือขาดช่วง รวมถึงการเตรียมน้ำในฤดูกาลเพาะปลูก การเพาะปลูกต้องไม่มีความเสียหาย ถ้าบริเวณไหนที่มีปริมาณน้ำเหลือจะนำมาสนับสนุนในฤดูแล้ง

"ปัจจุบัน มีน้ำใช้ 19,740 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้น้ำตามแผนวันละ 66 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีมาตรการควบคุมความเค็มของน้ำตลอดฤดูแล้งในเขตพื้นที่ควบคุมบริเวณแม่น้ำทุกสายที่ไหลลงอ่าวไทย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน อำเภอสามพราน แม่น้ำแม่กลอง คลองดำเนินสะดวก แม่น้ำบางปะกง และอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี" นายชวลิต กล่าว

นอกจากนี้ ได้มีมาตรการป้องกัน โดยการวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ เพื่อประเมินความรุนแรงของผลกระทบ ทั้งในระดับจังหวัด ดุ่มน้ำ และชุมชน นำมาจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและการเกษตรกรรม รวมทั้งชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ วิธีการปรับตัว เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรในพื้นที่ดุ่มน้ำและนอกเขตชลประทานตลอดจนวางแผนการเพาะปลูกในฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและคำสั่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง งดปลูกฤดูนอกเขต รวมทั้งได้จัดทำโครงการณรงค์การช่วยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลของแผ่นดิน เพื่อเผยแพร่แนวทางบริหารจัดการน้ำในการปลูกพืชชนิดต่างๆแก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองและสามารถใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้คุณค่าตลอดปี 2558 นี้ อีกด้วย จึงเชื่อมั่นว่าจากมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้สามารถฝ่าฝืนวิกฤติปัญหาภัยแล้งในปีนี้ได้

## ไทย-เวียดนาม'จ่อขายข้าวฟิลิปปินส์ 5 แสนตัน

**ฟิลิปปินส์แย้ม ไทย-เวียดนาม ส่อคว่ำสัญญา**  
จัดหาข้าวจีทูจี หลังไทยเสนอขายข้าว 15% กับ 25% ในราคาตันละ 369 ดอลลาร์ และ 421 ดอลลาร์ จำนวน 2 แสนตัน สมาคมผู้ส่งออกเผยเดือนม.ค.ส่งออกข้าวลด 59% เหตุผู้ซื้อสต็อกเพียบ

สำนักงานอาหารฟิลิปปินส์เผยว่าไทยกับเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ขายข้าวสองรายใหญ่ที่สุดในโลก มีแนวโน้มจะได้สัญญารัฐบาลกับรัฐบาล (จีทูจี) เพื่อจัดหาข้าวจำนวนทั้งสิ้น 500,000 ตันให้แก่ฟิลิปปินส์ ซึ่งกำลังพยายามสำรองข้าวไว้ในสต็อกก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว

ไทยเสนอขายข้าวขาวเมล็ดยาว 15% และ 25% ในราคาตันละ 369 ดอลลาร์และ 421 ดอลลาร์ตามลำดับ ในปริมาณอย่างละ 100,000 ตัน รวมเป็น 200,000 ตัน

ราคาของไทยเสนอนั้นต่ำกว่าที่เวียดนามเสนอมา แต่เวียดนามตกลงที่จะลดราคาให้

เท่ากับไทย ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะมีการนำเข้าข้าว 15% และ 25% อย่างละ 150,000 ตัน รวมถึงเป็น 300,000 ตันจากเวียดนาม

สำหรับกัมพูชานั้นมีคุณสมบัติเข้ากับเกณฑ์ที่ให้ยื่นข้อเสนอ

แต่กัมพูชาไม่ได้ยื่นมา

ข้าวที่จัดหาจากไทยและเวียดนามน่าจะไปถึงฟิลิปปินส์ภายในวันที่ 30 เม.ย. และคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาข้าวในวันที่ 10 มิ.ค.หรือก่อนนี้

ทั้งนี้ ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามฟื้นตัวขึ้นสัปดาห์นี้หลังจากลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนได้แรงหนุนจากแผนการสต็อกข้าวของภาครัฐและความต้องการข้าวจากฟิลิปปินส์ ขณะที่ราคาข้าวของไทยไม่เปลี่ยนแปลง

แม้ฟิลิปปินส์เก็บเกี่ยวข้าวในประเทศ

ได้สูงเป็นประวัติการณ์ แต่ปีก่อนยังเป็นผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ เมื่อปีที่แล้วสำนักงานอาหารฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวประมาณ 1.7 ล้านตันสูงที่สุดในรอบ 4 ปี

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯคาดว่าสำหรับการนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ปีนี้อาจขึ้นถึง 1.6 ล้านตัน แต่แหล่งข่าวในภาครัฐเผยเมื่อเดือนที่แล้วว่าการจัดซื้อข้าวอาจไม่ถึง 1 ล้านตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานการส่งออกข้าวในเดือนม.ค. 2558 มีปริมาณลดลงมากเมื่อเทียบกับเดือนธ.ค. 2557 ถึง 59% เนื่องจากสต็อกข้าวของประเทศไทยโดยเฉพาะในแถบแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย ยังคงมีปริมาณมาก ประกอบกับราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งค่อนข้างมาก จึงทำให้ผู้ซื้อในต่างประเทศชะลอการซื้อข้าวจากไทยในช่วงนี้

ส่วนสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวในช่วงต้นเดือนก.พ.ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ตามภาวะ

ตลาดที่ในช่วงนี้คำสั่งซื้อจากต่างประเทศยังมีไม่มาก เนื่องจากราคาข้าวของไทยยังคงสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ทั้งนี้ราคาที่ประกาศโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 25 ก.พ. ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 416 ดอลลาร์ต่อตัน (เอฟโอบี) ในขณะที่ราคาข้าวของประเทศคู่แข่งข้าวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยู่ที่ 355-365 ดอลลาร์ต่อตัน (เอฟโอบี) ข้าวขาว 5% ของอินเดียราคาอยู่ที่ 390-400 ดอลลาร์ต่อตัน (เอฟโอบี)

สมาคมคาดว่าในเดือนก.พ.ปริมาณส่งออกจะอยู่ที่ประมาณ 700,000 ตันเนื่องจากราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งค่อนข้างมาก ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาการระบายข้าวจากสต็อกรัฐบาลในครั้งที่ 1 เป็นไปอย่างล่าช้าจึงทำให้ขาดแคลนข้าวเก่าสำหรับส่งมอบให้ผู้ซื้อในแถบแอฟริกา นอกจากนี้จากการที่สต็อกข้าวของผู้ซื้อในบางประเทศยังคงมีปริมาณมาก จึงทำให้ผู้ซื้อบางส่วนชะลอการซื้อข้าวในช่วงนี้

**ไทยเสนอขายข้าวขาวเมล็ดยาว 15% และ 25% ตัน รวม 200,000 ตัน**

## กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนโรงคลุมข้าวโรงสีสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตต์ จำกัด

นายโอภาส กถันบุญย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า “โรงคลุมข้าวโรงสีสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตต์ จำกัด เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของมวลสมาชิกที่ได้ร่วมกันในการรวบรวมข้าว รักษาคุณภาพข้าว เพื่อรอการแปรรูป และจำหน่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรของบรรดาสมาชิก โรงคลุมข้าวเปลือกโรงสีดังกล่าวทางภาครัฐ

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง เป็นจำนวน 6 ล้านบาท ในการก่อสร้างโรงคลุมข้าวเปลือก โรงสี ขนาด 60x80 เมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและเก็บข้าวเปลือกของสหกรณ์ และเกษตรกรสมาชิก เป็นการรักษาคุณภาพข้าวเปลือกก่อนแปรรูปจำหน่ายในช่วงที่ตลาดต้องการ แก้ปัญหาข้าวออกสู่ตลาดพร้อมกัน

“สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตต์ จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิก 9,826 ครอบครัว ครอบคลุมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุดรดิตต์ ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตต์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อดำเนินการด้านการตลาดข้าวเปลือก ตลาดข้าวสาร และการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบันเกษตรกรอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร ยกระดับรายได้ของเกษตรกร และป้องกันการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ต่อเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้รวบรวมข้าวเปลือกเจ้าจำนวน 15,072 ตัน เป็นเงิน 102,428,507 บาท รวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิ จำนวน 1,281 ตัน เป็นเงิน 13,897,569 บาท มูลค่าทั้งหมดเป็นเงิน 116,326,076 บาท โดยสหกรณ์ได้กำหนดแผนงานที่จะขยายธุรกิจ



ดังกล่าว ให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่สมาชิก และเกษตรกร ตลอดจนมีแผนงานที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจะดำเนินการก่อสร้างไซโลขนาด 10,000 ตัน เพื่อเก็บรักษาข้าวเปลือก เพื่อรักษาคุณภาพข้าวเปลือกช่วงผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก แล้วนำมาแปรรูปเป็นข้าวสาร ส่งจำหน่ายในช่วงที่ตลาดมีความต้องการต่อไป อันจะทำให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์สามารถขายข้าวได้ในราคาดีและเหมาะสม

สำหรับพิธีเปิดโรงคลุมข้าวสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตต์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อินทร์ธน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงคลุมข้าวสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตต์ จำกัด อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวรายงาน นายวีระชัย ภูเพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตต์ และนายประพันธ์ มายระยอง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตต์ พร้อมคณะกรรมการบริหารสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตต์ และกลุ่มเกษตรกร จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดโรงคลุมข้าวและโรงสีสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้



## นครสวรรค์เดินหน้าโครงการสร้างรายได้เกษตรกร

นายณัฐฤทธิศักดิ์ ขงทิพย์ เกษตรจังหวัด นครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทาง จ.นครสวรรค์ ได้กำหนดจัดประชุมพิจารณาโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง (ตำบลละ 1 ตำบล) ในวันที่ 3 มี.ค. เวลา 13.00 น. ที่ห้อง ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการ ใน 6 อำเภอ คือ ชุมแสง, ดากฟ้า, ดาคลี, ท่าตะโก, โพนาลี และหนองบัว รวม 30 ตำบล โดยจะสนับสนุนงบประมาณตำบลละ 1 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเพื่อ เป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ส่วนที่ 2 เป็นค่าแรงงาน เกษตรในพื้นที่

โดยขณะนี้อำเภอได้ส่งโครงการตำบล นำร่องแล้ว 6 ตำบลแล้ว คือ 1.ด.ห้วยแก้วได้ อ.หนองบัว สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร 2.ด.หนองกระเจา อ.ชุมแสง การกำจัดวัชพืชในลำคลองแล้วนำเศษวัสดุ มาทำปุ๋ยหมัก 3.ด.ลำพยนต์ อ.ดากฟ้า เพิ่ม ศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืช 4.ด.ท่าบ่อ อ.ท่าตะโก ปรับปรุงอาคารเก็บผลผลิตการ เกษตรและเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์และปรับปรุง ลานตากข้าว 5.ด.ลาดทิพรส ด.ดาคลีปรับปรุง ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ผลิตน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมัก ศูนย์ผลิตก้อนเห็ด 6.ด.โพธิ์ ประสาท อ.โพนาลี สร้างโรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร ส่วนที่เหลืออีก 24 ตำบล จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มี.ค. 2558

## ประมงน่านแนะ วิธีเลี้ยงสัตว์น้ำ รับมือช่วงภัยแล้ง

นายคุณชัย สุวรรณ ประมงจังหวัดน่าน กล่าวว่า ตามที่กรมชลประทานได้คาดการณ์ว่าทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่งจะทำให้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำชลประทานลดน้อยลงและอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งสภาพดังกล่าวอาจทำให้อุณหภูมิ

น้ำเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นด้วย และเป็นสาเหตุให้สัตว์น้ำที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เกิดความเครียด อ่อนแอ และตายได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์น้ำ เกษตรกรควรติดตามสถานการณ์ ข่าวสารจากสื่อต่างๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และระมัดระวังโรคระบาดสัตว์น้ำในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

พร้อมทั้งจัดเตรียมหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เพิ่มเติม สังเกตอาการของสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด กรณีเกิดโรคระบาดควรหยุดการเติมน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้าบ่อ กำจัดซากสัตว์น้ำที่ตายด้วยการฝังหรือเผา และกรณีที่เกิดปัญหาหรือเกิดความเสียหายต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ติดต่อกับสำนักงานประมงอำเภอ และสำนักงานประมงจังหวัด เพื่อขอรับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและรวดเร็วต่อไป



# ข่าวทะเลคน

**สรรเสริญ อัจจุตมานัส**

**เลขาธิการสปก.คนใหม่**

**ม**ติกรมเมื่อ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

แต่งตั้ง **สรรเสริญ อัจจุตมานัส** ผู้ตรวจราชการกระทรวง ینگเก้อ๊ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

เกิดเมื่อ 2 ม.ค. 2499

นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย  
มหาชน สถาบันพระปกเกล้า



**สรรเสริญ อัจจุตมานัส**

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ

8 ธ.ค. 2556 ช้ายมานั่งเก้าอี้ผู้ตรวจราชการ รับคิดชอบเขตตรวจราชการที่ 10 หนองคาย เลข อุดรธานี หนองบัวลำภู และบึงกาฬ เขตตรวจราชการที่ 12 ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ รวมทั้งสำนักงานส.ป.ก.

โยกมานั่งเก้าอี้เลขาธิการส.ป.ก.คนใหม่

**อ**กหม้อกระทรวงเกษตรฯ ผ่านตำแหน่งสำคัญ ผอ.กองนิติการและผอ.สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัด

ผอ.กองนโยบายและกฎหมาย สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน), เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผอ.สำนักกฎหมาย สำนักปลัด รองอธิบดี